

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ปีที่ 40 ฉบับที่ 119 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครทุนวิจัยโครงการเบญจวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555

มหาวิทยาลัยจัดโครงการเบญจวิจัย เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา จึงเชิญชวนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทำวิจัยจำนวน 84 เรื่อง ใน 5 ประเภทดังนี้

1. โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 2. โครงการวิจัยชั้นเรียน 3. โครงการวิจัยสถาบันมี 2 ระดับ 3.1 ระดับนโยบายมหาวิทยาลัย 3.2 ระดับคณะหรือหน่วยงาน 4. โครงการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย (R2R) 5. โครงการวิจัยตามศาสตร์ งานประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ผู้สนใจส่งรายชื่อได้ที่ ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์ สำนักงานอธิการบดี (075-392037) สถาบันวิจัย และพัฒนา หรือสำนักงานคณะภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และส่งโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป

ส.น.ส. แจ้งเปลี่ยนห้องเรียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งเปลี่ยนห้องเรียน เนื่องจากห้อง 1243 (อาคาร 12) เกิดการชำรุด อาจารย์ท่านใดที่สอนในห้องดังกล่าวให้ย้ายไปสอนตามห้องเรียนที่สำนักส่งเสริมฯ จัดไว้ให้ดังนี้ **วันจันทร์** วิชาสวัสดิการสังคมไทยเปลี่ยนเป็นห้อง 13115 วิชารับและการนำสื่อของจริงไปใช้สอน เปลี่ยนเป็นห้อง 1833 **วันอังคาร** วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนเป็นห้อง 2726 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู เปลี่ยนเป็นห้อง 1134 **วันพุธช่วงเช้า** วิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูเปลี่ยนเป็นห้อง 1132 **ช่วงบ่าย** เปลี่ยนเป็นห้อง 1244 วันพฤหัสบดีวิชาการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เปลี่ยนเป็นห้อง 2722 วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนเป็นห้อง 631 **วันศุกร์** วิชากฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น เปลี่ยนเป็นห้อง 1132

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

สกอ. แจ้งมติที่ประชุมในการวางแผนการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2554

เนื่องจากภาวะวิกฤตอุทกภัยในหลายภูมิภาคของประเทศทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพแก่สถาบันอุดมศึกษาจำนวนมากทั้งด้านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เชิญสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจำนวน 71 แห่ง ซึ่งที่ตั้งหลักอยู่ในเขต 23 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบระดับมากตามมติคณะรัฐมนตรีมาร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 น. – 15.50 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สรุปมติการประชุมรวม 6 ข้อ ดังนี้

1. ความเสียหายจากอุทกภัยของสถาบันอุดมศึกษามีความแตกต่างกันเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เสียหายมาก กลุ่มที่เสียหายไม่มาก กลุ่มที่ยังไม่ได้รับความเสียหาย ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไม่ควรมีนโยบายระบุวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ให้ชัดเจน เพราะความเสียหายและความพร้อมของสถาบันฯ แต่ละแห่งไม่เท่ากัน
2. แนวปฏิบัติการกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ขอให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถาบันฯ แต่ละแห่ง โดยยึดตามความสามารถในการฟื้นฟูสภาพทางกายภาพของสถาบันฯ โดยให้นักศึกษาติดตามจาก เว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษาของตนอย่างใกล้ชิด และให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาช่วยประสานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอีกทางหนึ่ง
3. กรอบเวลาในการฟื้นฟูสถานที่ หรือ Cleaning Day ของสถาบันอุดมศึกษาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7 – 15 วัน ยกเว้นหากมีสาเหตุที่อุปกรณ์เสียหายอาจต้องใช้เวลามากกว่านี้
4. สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนแผนการรับสมัครแบบสอบรับตรง (นักศึกษาใหม่ปี 1) ให้สอดคล้องกับตารางการทดสอบ GAT / PAT / O-Net ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
5. การจัดระบบเปิดเทอม 1 เป็นเดือนสิงหาคมของทุกปีการศึกษาให้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม
6. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับภารกิจประสานกับองค์การวิชาชีพ 13 แห่งที่จะจัดตารางเวลาสอบใบประกอบวิชาชีพแก่บัณฑิตใหม่ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาจบการศึกษาของนักศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2554

แนะนำอาจารย์ใหม่



ชื่อ นางสาวบุษลิน บัวทิพย์

ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด หลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

แผนการรับนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อหลักสูตร	ระดับ	สาขาวิชา/ วิชาเอก	จำนวนรับ	คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
			ภาคพิเศษ	
วิทยาศาสตร์ บัณฑิต (วท.บ.)	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม	40	มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเรียนแผนการเรียนเพิ่มเติม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ บัณฑิต วท.บ.)	ปริญญาตรี	อาหารและ โภชนาการ	40	มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตร์ บัณฑิต(วท.บ.)	ปริญญาตรี	สาธารณสุข ศาสตร์	90	<p>หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี โดยเปิดรับเฉพาะกลุ่มที่ต้องการเทียบโอนระดับ อนุปริญญาโดยรับเทียบโอนจากสาขาวิชา ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เจ้าพนักงานสาธารณสุข -ทันตสาธารณสุข -เภสัชสาธารณสุข -พยาบาลเทคนิค -วิทยาศาสตร์การแพทย์ <p>จากผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล -รพ.ชุมชน/รพศ/รพท -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด -สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ -ศูนย์วิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข -รพ.เทศบาล -กองสาธารณสุขเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล -หรือผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จาก -วิทยาลัยการสาธารณสุข -วิทยาลัยพยาบาลหรือสาขาวิชาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
รวมวิทยาศาสตรบัณฑิต			170	

รวมแผนรับนักศึกษาภาคพิเศษทุกคณะ จำนวน 1,780 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2554



พักเที่ยง

บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน บก.พักเที่ยง ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ ช่างसान
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ นางณัชฌา นนทโชติ
พิธีสุนัอักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีครับ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1 ปีเถาะ
ผ่านคลายความตึงเครียดกับการแจ้งข่าวสารอย่างไม่เป็นทางการ ในคอลัมน์พักเที่ยงกันแบบสบาย ๆ

ข่าวประเดิม ถ้ามหาคนหายกันก่อน ประกาศ อาจารย์คมกฤษ แก่นทอง (น้องป๊อบ) อาจารย์ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ห่างหายหน้าเขาไปหลายเพลลา กลับมาคืนวงการหน้าเขาอีกวาระ ทราบว่าจะมาทดแทนบุญคุณบุพการี
ในฐานะบุตรชายคนโต น่ารักอะ แต่ยังไงก็ตามที่รับปากจะมาเดินสายไฟให้ตึกนาฏศิลป์ (อาคาร 7) คุณพี่ยังจำได้ดีอยู่นะจะ
กรุณามาปฏิบัติภารกิจนางสาวไทยด่วน อย่าทำหายหน้าหายตาไปอย่างนี้นะ เค้าคิดถึงอะตัวเอง

ข่าวแซวเล่น เห็นน้อง อาจารย์ธรรมสันต์ สุวรรณโรจน์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูดีมี ๆ คำ ๆ อย่าง
นั้นนะ เป็นคนใจบุญอสังการงานสร้างนะจะ วันก่อนแอบเห็นน้องเค้าไปใส่บาตรตอนเช้ากับพระหน้าประตู 3 ออกบอย ไม่
คิดเลยว่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างน้องจะมีจิตเป็นกุศลอย่างนั้น จริง ๆ เค้าว่าคนที่ทำบุญด้วยของหอม จะทำให้งามละม่อมละ
มัย ดังนั้นแล้วคุณน้องเห็นที่ใส่บาตรต้องเลือกของที่จะใส่แล้วละ จะได้ดูดีมีคุณสมบัติเหมือนของที่ใส่บาตรอะ ความเชื่อ
โบราณไม่เชื่อก็อย่าลบลู่ และที่ติดบ่นไว้ว่าจะโทรขอเพลงพุ่มพวงในรายการรับอรุณที่เขามหาชัย ก็ต้องปฏิบัติตามนะจะ
เจ้าที่เค้าแรงอะ

ข่าวชื่นชม ขอชื่นชม อาจารย์ยุทธพงศ์ ช้วยนาเขต จากหลักสูตรวิชานาฏศิลป์และการแสดง ที่ มุมานะอนุรักษ
และพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะได้รับการทาบทามให้เป็นผู้สอนวิชาดนตรีธรรมราชศึกษา การแสดงพื้นบ้าน
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสอนรำโนรา ซึ่งเป็นรายวิชาปฏิบัติเมื่อตรวจสอบเห็นว่าเป็นไปได้ยากมากที่จะให้ได้ตามความ
ต้องการของหลักสูตร ว่าแล้วก็คิดการณใหม่โดย อัดเทปเพลงทั้งเพลงบอก เพลงยາหี เพลงกลอนหนึ่งสูง เพลงโนรา
เพื่อใช้ทำเป็นสื่องานนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินพื้นบ้าน และจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงมหาชัยอย่างดี
มากมาย ผลการสอนเป็นอย่างไรช่วยแจ้งด่วนนะจะ ไม่เสียบจะได้ประกาศต่อ

ข่าวเก็บตก ช่วงนี้คนที่อัพเดทข่าวสารกันไม่เว้นแต่ละวันเห็นจะเป็น อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ ท่านรองคุณภาพ
ของคณะครุศาสตร์เค้าละ ใครที่ท่องเวปไซด์เฟซบุ๊ก แล้วพบหน้าตาสวย ๆ เปลี่ยนรูปได้ทุกเวลายามว่าง ก็ให้ทักทายเจ้าแม่
เฟสนะจะบอกให้ วันก่อนไม่เสียบแอบถาม เจ้เปลี่ยนรูปบอยจิงวิวสวยด้วยได้รับคำตอบว่า เป็นสถานที่ของนิวซีแลนด์ช่วง
ว่างหลังจากสอนรำคนที่นี่ แล้วเค้าพาไปปล่อยให้ถ่ายกับบรรยากาศอะ แหม คนคุณภาพนี่นะอยู่ตรงไหนก็คุณภาพ ได้ข่าว
ว่าปีนี้จะโกอินเตอร์อีกจะไปเมือง ปารีส ประเทศออสเตรเลีย แหมกะว่าจะโกอินเตอร์ให้ทุกปีเลยเธอเจ้ ยังไง ก็วันที่นั่ง
เพื่อไม่เสียบบ้าง นะจะอยากโกอินเตอร์อะ

ก่อนปิดแทน แอบแซว ผศ. ศุภมาต पालรังษี ของหลักสูตรสาธาณสุขศาสตร์ที่สวยวันสวยคืน ไม่รู้ไปกินยา
ขนานใดเข้าไป เมื่อก่อนไม่สวยอย่างนี้ ตอนนี้อย่างแบบไม่บันยะบันยัง แถมเสียงดีอีกต่างหาก ใครรู้กลเม็ดเคล็ดลับความ
สวยช่วยแจ้งไม่เสียบหน่อย เพราะจะนำไปทำสูตรลับฉบับฮ่องเต้ แจกให้ทั่วถึง แต่คงสวยเพียงครึ่งเดียวของ ผศ.ศุภมาต
เท่านั้นนะจะขอบอกไม่เสียบลูกขึ้น วีเทิร์นปี 54



